



ที่ ศธ ๐๖๔๕.๕/ว๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ ๔๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา

ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้ส่งนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ภาคกลาง ครั้งที่ ๔๓ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑๕ คน และครู จำนวน ๓๓ คน ซึ่งในการเดินทางไปในครั้งนี้จะมีนักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าว แต่ครูผู้สอนได้มอบหมายงาน ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกรายวิชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ ๐๓๒-๗๗๒-๘๕๕

โทรสาร ๐๓๒-๗๗๒-๘๕๖

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : AMS E-Office

Web site <http://km.pkaset.ac.th>

E-mail saraban@pkaset.ac.th



ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

ด้วย องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ ๔๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีได้นำคณาครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง ในวันดังกล่าว

อาศัยตามอำนาจในข้อ ๙(๑) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จึงประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดแนวปฏิบัติระหว่างหยุดเรียนกรณีพิเศษ ดังนี้

๑. ให้นักเรียนที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว เรียนออนไลน์กับครูที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรม ส่วนนักเรียนที่ไปร่วมกิจกรรมให้ติดตามภาระงานกับผู้สอนในภายหลัง หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และเอกสารประกอบการเรียนตามที่ครูประจำวิชากำหนด

๒. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนออนไลน์ หรือจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานให้กับนักเรียน และกำหนดภาระงานตามความเหมาะสม โดยประสานงานกับครูประจำชั้นและกลุ่มผู้เรียนรายวิชานั้นๆ

๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติทุกวันทำการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี